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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  2566 

วันจันทร์ที่ 20  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 09.30 น. 
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ 

............................................................ 
ผู้มาประชุม 

1. นายวีระพล  เนตรสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล  
  2. นายสุริยา  หอมชื่น   รองประธานสภาเทศบาล  

3. นางวิไล  เลิศวนาวิทย์  สมาชิกสภาเทศบาล                  
  4. นายธีรศักดิ์  นุชนารถ   สมาชิกสภาเทศบาล  
  5. นายอนันต์  บัวลอย   สมาชิกสภาเทศบาล   
  6. นางสาวพัทยา  แดงสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  7. นางสมนึก  ปัญญะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  8. นางณัฐวิมล  วิเศษสิงห์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  9. นายสุอนันต์  เพียรเลิศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  10.นายทรงศักดิ์  แดงสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  11. นางสาวนฤมล สนใจ   สมาชิกสภาเทศบาล/ 
          เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นางวารีย์  เอ่ียมสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส   นายกเทศมนตรีฯ 
  2. นายทศพล  เนตรสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีฯ 
  3. นายดนัย  ทุมมาส   เลขานุการนายกฯ 
  4. นายพรชัย  พันธ์พืช   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
  5. จ.ส.ท.สุรัชต์  วัชระนภาพงศ์  นายช่างโยธาอาวุโส รก.ปลัดเทศบาลฯ 
  6. นายสราวุฒิ  ไข่แดง   นักทรัพยากรบุคคล ชก. รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ  
  7. นางสาวอารยา สวัสดิ์ดรงค ์  นักวิชาการเงินฯ ชก. รก.ผู้อำนวยการกองคลัง 
  8. นางสาวธนัยนันท์  วิเศษสิงห์  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
  9. นางสาวชลธิชา กลิ่นเจริญ  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
  10.นางเสาวรีย์  ฤทธิ์ธงชัยเลิศ  ประธานคณะกรรมการ ศพด. 
  11.นางสาวสุภาภรณ์ หนูเทศ   ครู คศ.2 
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เวลา 09:30 น.  
 
นางสาวนฤมล สนใจ  ขออนุญาตที่ประชุม ดิฉัน ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ  ผู้มา 
เลขานุการสภาฯ ประชุม และอยู่ในที่ประชุมแล้ว  มีจำนวน  11  ท่าน มีสมาชิกผู้ไม่มาประชุม            

จำนวน 1 ท่าน คือ นางวารีย์  เอ่ียมสะอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (ลาป่วย)  
 ซึ่ งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น          

พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554)  ข้อ 25 การนับองค์ประชุม
ต้องนับจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม ถือว่าในการประชุมวันนี้มีสมาชิกสภาฯเข้า
ร่วมประชุม 11 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

นายวีระพล  เนตรสุวรรณ วันนี้มี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ มาเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน  ถือว่า 
ประธานสภาฯ   ครบองค์ประชุมและขอเปิดประชุมสภาเทศบาลดำเนินการประชุมสภาเทศบาล 
    ตำบลเอราวัณ ตามระเบียบวาระ ต่อไปดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล

ตำบลเอราวัณ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566  
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเอราวัณ มีมติเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลเอราวัณ         
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 1  มีนาคม  2565  ซึ่งได้กําหนด

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี  2566  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 
2566 เป็นต้นไป นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ งพระราชบัญญัติ เทศบาล          
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. 2562  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ        
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเอราวัณ สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป   
จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   30  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕66 
               (นายวีระพล เนตรสุวรรณ) 
          ประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ 

ที่ประชุม   รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ประจำปี 2565                                              

  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน 2565  
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ ประจำปี 
ประธานสภาฯ 2565  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2565  ซึ่งได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้ว  

มีผู้ใดจะขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม ขอให้อยู่ในบทบังคับของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓         
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอะไร หรือไม่  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภา       
แห่งนี้ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ สมัยสามัญ    
สมัยที่สี่ ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2565  โปรดยกมือ 

นางสาวนฤมล สนใจ  เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ 
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่ ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2565  รับรอง  

10 เสียง  ไม่รับรอง - ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องเพื่อทราบ  
๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณ     
ประจำปี 2565 

นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ท่านสมาชิกสภา และ 
นายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน สำหรับระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณ ประจำปี 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมี
ประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณ 
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จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ ซึ่งทางคณะกรรมการได้ทำรายงานให้ทางคณะผู้บริหารทราบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้จึงเป็นขั้นตอนที่คณะผู้บริหารนำเสนอให้กับสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านทราบ หากมีท่านสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อทักท้วงในเรื่องนี้ ขอให้แจ้งกระผม
ได้เลยครับ หากไม่มีจะนำผลการติดตามนี้ดำเนินการตามขั้นตอน และประกาศให้
ประชาชนทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวีระพล  เนตรสุวรรณ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่หากไม่มีขออนุญาตเป็นวาระถัดไป 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  3.2 ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ว่าด้วยการ
            ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ท่านสมาชิกสภา และ 
นายกเทศมนตรีฯ   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน 
        ประกาศสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ 

   เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน 
            ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

                        ************************************ 
   ด้วยสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ  ได้กำหนดระเบียบสภาเทศบาลตำบล 

 เอราวัณ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ตามความเห็นชอบ
 ของสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ  ในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 
 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2565  โดยตามมาตรา 9 กำหนดให้ผู้
 มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น รายละเอียด
ปรากฏตามระเบียบสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน 
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 แนบท้ายประกาศนี้  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่   28  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 

           (นายวีระพล เนตรสุวรรณ) 
                             ประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ 
 
 
 
 
 
       ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ 
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    ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
                                            พ.ศ. 2565 

    ************************************ 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาลตำบลเอราวัณว่าด้วยการ

ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภา
เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   จึงให้
กำหนดระเบียบสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติและข้อบัญญัติท้องถิ่น 
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบล

เอราวัณและให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเอราวัณ ซึ่งปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใด ประสงค์จะให้เทศบาล
ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วม
เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จำนวน
ไม่เกินสิบคน) ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้ง
มอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพ่ือประโยชน์ในการจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติ แล้วยื่นต่อประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ด้วยตนเองหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
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ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง
ตามวรรคหนึ่ง  หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงาน
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน       
ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการต่อไป
ตามข้อ 5 และให้ประธานสภา มอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง 

ข้อ 5 ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดใน
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามวรรค
หนึ่งให้แล้วเสร็จ(ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง 
หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ปลัดองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อสภาเทศบาล  ซึ่งประธานสภาอาจจะขยายให้เป็น
กรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปดำเนินการ 
เชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ให้เทศบาล ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 7  

ข้อ 7 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอ่ืน ๆ 
พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน 

ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
สามารถส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดง
ชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็น
ว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและ
ส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์       
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 
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ข้อ 9 ในกรณีที่เทศบาล จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น  ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพ่ือ
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 

ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการ
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต่อประธานสภาเทศบาล 

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็น
หนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้
เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อม
ลงลายมือชื่อ และส่งให้เทศบาล ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 
ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น เพ่ือยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ 

ข้อ 11 เมื่อเทศบาล ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้า
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวน         
ไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้
เทศบาลออกหนังสือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง 

ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงาน เพ่ือไปดำเนินการตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป 

ข้อ 12 ให้ประธานสภาเทศบาล รักษาการตามระเบียบนี้ 
 ประกาศ ณ วันที่ 28  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2565  
    (นายวีระพล  เนตรสุวรรณ) 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ 

นายวีระพล  เนตรสุวรรณ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่หากไม่มีขออนุญาตเป็นวาระถัดไป 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.3 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (พ.ศ.2566-2570)   เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2566 

นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ท่านสมาชิกสภา และ 
นายกเทศมนตรีฯ   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน ตามท่ีเทศบาลตำบลเอราวัณได้ดำเนินการจัดทำ 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 

  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการจัดทำแผนฯ และได้ประกาศใช้ 
   แผนพัฒนาฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้ 
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    ประกาศเทศบาลตำบลเอราวัณ 

   เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
    เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2566 

    ************************************ 
ด้วยเทศบาลตำบลเอราวัณ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ประจำปี 2566 เป็นไปตามขั้นตอนของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 โดยได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล เอราวัณ  เมื่ อวันที่                  
7  กุมภาพันธ์  2566 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง         
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลเอราวัณ     
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณเหลือจ่าย รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ            
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่ 7  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕66   

               (นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส) 
                  นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ 

นายวีระพล  เนตรสุวรรณ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่หากไม่มีขออนุญาตเป็นวาระถัดไป 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   รับทราบ  

 
   3.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 

นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ขอเชิญท่านรักษาการปลัดเทศบาลตำบลเอราวัณ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 
ประธานสภาฯ 
จ.ส.ท.สุรัชต์ วัชระนภาพงศ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
รก.ปลัดเทศบาลฯ ทุกท่านครับ สำหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2565 นั้น เป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอน
พิเศษ  275 ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  เพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและการปฏิบัติหน้าที่
ของสภาท้องถิ่นในปัจจุบัน 
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   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 26 แห่ง

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 23 มาตรา 77  
วรรคหนึ่ง แห่งหระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 
52 วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล          
พ.ศ.2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

   ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

   “ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ     
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง         
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่          
ถูกเสนอชื่อคนหนึ่งโดยเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว
ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้
ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

   ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจำตัวเพ่ือใช้ในการลงคะแนนเลือกด้วย
วิธีจับสลาก โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง 
แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน มีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ที่ถูก
เสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับให้ครบตามจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 
หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 

   ให้ประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
ตามลำดับหมายเลข 

   ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลข
ประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด  สี และขนาดอย่างเดียวกันใส่ซอง แล้ว
นำซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อหน้าประธานที่ประชุม 

   วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

   ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน 
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   วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนน

สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้
ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก 
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 
โดยเขียนข้อความว่า "ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น" เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนข้อความว่า "ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น"  

   รายละเอียดอ่ืนตามราชกิจจานุเบกษาที่ ได้แจกให้ทุกท่าน และขอให้
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นายสราวุฒิ  ไข่แดง สำหรับรายละเอียดสามารถสรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  สรุปได้ดังนี้ครับ 
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นายวีระพล  เนตรสุวรรณ จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 นั้น ทำให้บาง 
ประธานสภาฯ  สถานการณ์ไม่อาจเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ อนาคตอาจต้องมีการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยากให้มีการทดลองเพ่ือเตรียมความพร้อม 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  ได้ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  
นายสุอนันต์  เพียรเลิศ ขออนุญาตสอบถามข้อ 1 จากเดิมการเลือกประธานสภาท้องถิ่นโดยวิธีเขียนชื่อตัว 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และสกุล เปลี่ยนมาเป็นวิธีเขียนหมายเลขประจำตัว ไม่ทราบว่าหมายเลขประจำตัว

นำมาจากไหนครับ ใช่ เบอร์ 1 เบอร์ 2 ใช่หรือไม่ครับ 
นายอนันต์ บัวลอย เป็นเบอร์ครับ แต่ต้องเป็นการจับฉลากข้ึนมาว่าใครได้เบอร์ไหน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  เหมือนกับการเลือกตั้งครับ จับได้เบอร์ไหนก็ได้เบอร์นั้นไปครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายสุอนันต์  เพียรเลิศ การประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ทางเทศบาลตำบลเอราวัณมีอุปกรณ์พร้อมหรือไม่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  อุปกรณ์พร้อมครับ โดยใช้สื่อผ่าน facebook และใช้ e-mail ในการล็อกอินหรือ 
นายกเทศมนตรีฯ หมายเลขโทรศัพท์  
นายสุอนันต์  เพียรเลิศ ทุกท่านมี facebook ทั้งหมดหรือไม ่เนื่องจากในการล็อกอินจะต้องใช้ชื่อ หมายเลข 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์  
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  หากใช้ e-mail จะมีรหัสผ่าน หรือบางท่านจะใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ เห็นว่า 
นายกเทศมนตรีฯ   อนาคตต้องมีการเสียเงินเพ่ือเข้าใช้งาน เพ่ือป้องกันการโดนแฮกข้อมูลและโดนล็อก
    บัญชี 
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่หากไม่มีขออนุญาตเป็นวาระถัดไป 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเพื่อพิจารณา 
     4.1  ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 
    งบประมาณ 2566  
     1) โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบล 
    เอราวัณ 
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ  
นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ 

 ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการตามโครงการก่อสร้างทางเท้า
บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ งบประมาณ  624,000. -  บาท   
ดังมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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        หลักการ 
 เพ่ือขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ เพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม

ของเทศบาลตำบลเอราวัณ เพ่ือดำเนินการตามโครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณ
ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  เป็นเงิน  624,000  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลเอราวัณ ขนาดยาว 53.50 เมตร กว้าง 1.50 เมตร และยาว 70 เมตร  
กว้าง 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งราวสแตนเลสดัดโค้งยาว 64.50 เมตร  ตามแบบที่
เทศบาลตำบลเอราวัณกำหนด และป้ายประชาสัมพันธ์  1 ป้าย     

 
        เหตุผล 

 เนื่องจากถนนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ เป็นถนนที่ไว้
สัญจรเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ จึงไม่มีทางเท้าด้านข้าง ต้องใช้วิธี
เดินริมถนน ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก อาจเกิดอันตรายได้ ต้องเร่งรัด
ดำเนินการก่อสร้างทางเท้า เพ่ือให้ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา สามารถใช้บริการได้ และไม่อาจรอจัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในปีต่อไปได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
ราย ได้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น   ห รือกิ จการที่ จั ดทำเพ่ื อบำบั ด            
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า           
สามเดือน  และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ

การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”  
 ปัจจุบันเทศบาลตำบลเอราวัณ มียอดเงินสะสม ณ วันที่  31  มกราคม 

2566 ทั้งสิ้นเป็นจำนวน  34,890,771.50  บาท  
 - สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคำนวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง  

บุคลากรท้องถิ่น ประมาณสามเดือน เป็นจำนวนเงิน 2,007,903.- บาท 
 - สำรองรายจ่ายประจำปีที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการ
จัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน เป็น จำนวนเงิน 1,084,600.- บาท 

 - สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสำรองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอด
วงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการด้านบุคลากรข้างต้น เป็นจำนวนเงิน  
2,257,428.90.- บาท  

 - ค ง เห ลื อ เ งิ น ส ะ ส ม ที่ ส า ม า ร ถ น ำ ไป ใช้ ไ ด้  เป็ น จ ำ น ว น เงิ น   
30,625,439.60.- บาท และขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ เพ่ือจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 624,000.- บาท  

        ขอแสดงความนับถือ 
                                  (นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส)    
                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ 
                       ผู้เสนอญัตต ิ 
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสุอนันต์  เพียรเลิศ แบบแปลนเป็นอย่างไรครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
จ.ส.ท.สุรัชต์ วัชระนภาพงศ์  ตามแบบแปลนที่ข้ึนจอโปรเจคเตอร์ครับ คือ โครงการนี้จะดำเนินการบริเวณหน้า 
รก.ปลัดเทศบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ฝั่งแรกคือฝั่งสนามฟุตบอล จะดำเนินการตั้งแต่บริเวณ

ถนนลาดยางสิ้นสุดบริเวณศาลพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ กว้าง 1.50 เมตร 
ลักษณะการก่อสร้างเป็นตอม่อและเป็นคอนกรีตยาวเพ่ือดักดินมีหินคลุก  เนื่องจาก
พ้ืนที่เป็นทางลาดชันมีการเทคานและการปรับดิน มีการปูกระเบื้องกว้างออกไป 
ขนาด 1.50 เมตร และราวสแตนเลสกันตก ต่อจากถนนเดิมออกไปไม่ได้สร้าง    
บนถนน ส่วนด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จะเป็นการก่อสร้างทางเท้าแบบธรรมดา ไม่มี
ตอม่อ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ปกติ  พ้ืนที่จะกว้างขึ้นผู้ปกครองสามารถเดินเข้ามาส่งเด็ก
นักเรียนได้เลยโดยไม่ต้องนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  

นายสุริยา  หอมชื่น พ้ืนที่ด้านสนามฟุตบอลแค่ขนาด 1.50 เมตร เพียงพอหรือไม่  
รองประธานสภาฯ  
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จ.ส.ท.สุรัชต์ วัชระนภาพงศ์ เพียงพอครับ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ทำต่อจากถนนเดิมออกไป  และฝั่งอาคารศูนย์พัฒนา 
รก.ปลัดเทศบาลฯ  เด็กเล็ก(ใหม)่ ก่อสร้างขยับเข้าไปจากอาคารเดิม 
นายทรงศักดิ์  แดงสุวรรณ์ สอบถามเรื่องร่องระบายน้ำเดิมที่มีการทรุดไปแล้วจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
จ.ส.ท.สุรัชต์ วัชระนภาพงศ์ ร่องระบายน้ำของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ใหม่) ในแบบแปลนจะมีการก่อสร้าง 
รก.ปลัดเทศบาลฯ รางระบายน้ำด้านหลังด้วย โดยทำเป็นรางระบายน้ำท่อฝังมีฝาปิดเจาะรูเพ่ือให้น้ำ

สามารถไหลลงไปได้  
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ  ดำเนินการจากด้านหลังใช่หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
จ.ส.ท.สุรัชต์ วัชระนภาพงศ์ ใช่ครับ ทำเป็นรูปตัวแอล จากด้านหลัง 
รก.ปลัดเทศบาลฯ 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  รางระบายน้ำที่รก.ปลัดเทศบาลฯได้กล่าวมาจะเชื่อมต่อมายังรางระบายน้ำบริเวณ  
นายกเทศมนตรีฯ   ถนนกลางที่มีท่อระบายน้ำฝังอยู่  
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ หากอนาคตได้ก่อสร้างลานกีฬาฯ ที่เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจในปี 2567 น้ำที่ไหล 
ประธานสภาฯ   ลงไปจะต้องมีการรับน้ำที่ไหลลงไปด้วย เนื่องจากพ้ืนที่เป็นทางลาดชัน 
นายสุริยา  หอมชื่น  ต่อไปน้ำที่ไหลลงด้านสนามฟุตบอลจะทำให้น้ำเซาะดินพังหรือไม ่
รองประธานสภาฯ  
จ.ส.ท.สุรัชต์ วัชระนภาพงศ์  อนาคตต้องก่อสร้างรางระบายน้ำเพ่ือดักทางน้ำทั้งหมดครับ 
รก.ปลัดเทศบาลฯ 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  หากเทศบาลตำบลเอราวัณได้รับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
นายกเทศมนตรีฯ   โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ในปีงบประมาณ 2567 จะมีรางระบายน้ำ 
    ด้วยครับ 
นายทรงศักดิ์  แดงสุวรรณ์  ทางเท้าฝั่งสนามฟุตบอลสูงกว่าถนนเยอะหรือไม ่และมีรางระบายน้ำตลอดเส้นทาง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 หรือไม ่
จ.ส.ท.สุรัชต์ วัชระนภาพงศ์ ไม่สูงกว่าเท่าไหร่ครับ 
รก.ปลัดเทศบาลฯ 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  ต่อไปศาลาที่รอรถโดยสารบริเวณหน้าถนนจะนำออก  เนื่องจากไม่ได้ใช้งาน 
นายกเทศมนตรีฯ   และจะใช้เป็นบริเวณท่ีจอดรถสำหรับผู้ปกครองพาบุตร หลานมาส่งศูนย์พัฒนา            
  เด็กเล็กฯ และเดินเข้ามารับ-ส่ง บุตร หลาน ตามทางเท้าท่ีกำลังจะดำเนินการก่อสร้าง 

 ส่วนเรื่องหลังคาบริเวณทางเท้าก็จะเป็นโครงการต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือ           
กันแดด กันฝน และเพ่ือความปลอดภัยในการใช้ถนนด้วยครับ 

นายสุอนันต์  เพียรเลิศ เนื่องจากว่าการขอญัตติ ต้องมีเรื่องงบประมาณเข้ามาเก่ียวข้อง และต้องนำเรื่องของ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ฐานะการคลังมาประกอบ ขอสอบถามว่ายอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ เดิม

 ประมาณ 30 ล้าน และมีเงินทุนสำรองของเงินจ่ายขาดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้
ได้แค่ 16 ล้านบาท หมายความว่าอย่างไรครับ 
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นางสาวอารยา สวัสดิ์ดรงค์ สำหรับเงินทุนสำรองมีเพียงเท่าที่แจ้งรายละเอียดค่ะ เนื่องจากคิดงบประมาณจาก 
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง   เงินเหลือจากรายได้ท่ีเทศบาลตำบลเอราวัณได้รับและเข้าเป็นเงินจ่ายขาดเงิน 
  สะสมจำนวน 85% และเงินทุนสำรองจำนวน 15% จึงคิดออกมาได้ว่าเงินสำรองจะ

น้อยกว่าเงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินจ่ายขาดเงินสะสมกับเงินทุนสำรองเป็นเงิน        
คนละประเภทกันค่ะ 

นายวีระพล เนตรสุวรรณ  มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมญัตตินายก 
ประธานสภาฯ   เทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ 2566  
    โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  เห็นด้วย 10 เสียง ไม่ เห็นด้วย – ไม่มี                

งดออกเสียง 1 เสียง  
นางสาวนฤมล  สนใจ สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบญัตติ นายกเทศมนตรี เรื่อง   
เลขานุการสภาฯ   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างทางเท้า
    บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ เป็นเงิน 624,000 บาท เห็นด้วย 
    10 เสียง ไมเ่ห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง 1  เสียง  
นางสมนึก ปัญญะ ก่อนที่เป็นวาระถัดไป ดิฉันขอเสนอให้พักรับประทานอาหารกลางวันก่อน เนื่องจาก 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ใกล้เวลาเที่ยงวันแล้ว 
นายวีระพล เนตรสุวรรณ  ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากเห็นด้วยให้ทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวัน 
ประธานสภาฯ      แล้วจึงเข้าประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น. สมาชิกสภาฯทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ 

หากเห็นด้วยโปรดยกมือ 
ที่ประชุม   -เห็นด้วย- 
 
พักการประชุม 11.50 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน   - 
เริ่มการประชุม 13.00 น.  
 
นายวีระพล เนตรสุรรณ   ขอเข้าสู่วาระการประชุม ขอให้เลขานุการสภาช่วยตรวจสอบดูว่ามี   
ประธานสภาฯ        สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนองค์ประชุมหรือไม่ 
นางสาวนฤมล สนใจ      สมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนองค์ประชุมค่ะ  
เลขานุการสภาฯ 
นายวีระพล เนตรสุรรณ  หากครบองค์ประชุม ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมสภาฯต่อไป ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ      
          2) โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล 
    เอราวัณ 
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส  เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ  
นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ในการขอ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการตามโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ เป็นเงิน  360,000.-  บาท  ดังมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
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      หลักการ 
   เพ่ือขอรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ ในการจ่ายขาดเงิน

สะสมของเทศบาลตำบลเอราวัณ เพ่ือดำเนินการตามโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.  
พร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
เป็นเงิน  360,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมป้ายชื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร สูง 1.80 
เมตร  พร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ ตามแบบที่เทศบาล
ตำบลเอราวัณกำหนด และป้ายประชาสัมพันธ์  1 ป้าย     

      เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   เนื่องจากเทศบาลตำบลเอราวัณ ได้รับการจัดสรรบัญชีรายการงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณเงินอุดหนุนที่
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ฯ  
จำนวน 1,834,700  บาท จึงต้องมีการปรับปรุงพ้ืนที่  และรวมไปถึงภูมิทัศน์
โดยรอบเพื่อให้สอดคล้องกัน ประกอบกับรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ
เดิม ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย บุคคลภายนอกสามารถเข้า-ออกได้สะดวก  ซึ่ งไม่
ปลอดภัยกับตัวเด็กนักเรียนฯ ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง และต้องมีการรื้อถอนออก
บางส่วน เพ่ือสะดวกในการก่อสร้างอาคารฯ ดังกล่าว และเพ่ือให้เกิดความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย คงทน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไป-มาบริเวณหน้าศูนย์
พัฒนาฯ และเพ่ือป้องกันการเกิดอันตรายต่อตัวเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ผู้ปกครอง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฯ ด้านชีวิตและทรัพย์สิน จึงไม่อาจรอการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปได้  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง            
(ฉบับที่ 4) ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือน  และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
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(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”  

ปัจจุบันเทศบาลตำบลเอราวัณ มียอดเงินสะสม ณ วันที่  31  มกราคม 
2566   ทัง้สิ้นเป็นจำนวน  34,890,771.50  บาท  

- สำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคำนวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้าง  
บุคลากรท้องถิ่น ประมาณสามเดือน เป็นจำนวนเงิน 2,007,903.- บาท 

- สำรองรายจ่ายประจำปีที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เงินเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการ
จัดสรรล่าช้าประมาณสามเดือน เป็นจำนวนเงิน 1,084,600.- บาท 

- สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย โดยสำรองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอด
วงเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการด้านบุคลากรข้างต้น  เ ป็ น จ ำ น ว น เ งิ น  
2,257,428.90.- บาท  

- ค ง เห ลื อ เงิ น ส ะ ส ม ที่ ส า ม า ร ถ น ำ ไป ใช้ ได้  เป็ น จ ำ น ว น เงิ น 
30,625,439.60.- บาท  และขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ เพื่อจ่ายขาด
เงินสะสมโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 360,000.- บาท  

       ขอแสดงความนับถือ 
                        (นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส)    
                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ 
            ผู้เสนอญัตต ิ  

   ซึ่งในวันนี้มีท่านประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ มาเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ และขอเชิญทั้ง 2 ท่านแนะนำตัวและเสนอ
ความคิดเห็นสำหรับโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเอราวัณ เชิญครับ 

นางเสาวรีย์ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านนายกเทศมนตรี และ 
ปธ.คกก.ศพด.ทต.เอราวัณ  ผู้ เข้ าร่ วมป ระชุ มทุ กท่ าน  ดิ ฉั นนางเสาวรีย์  ฤทธิ์ ธ งชั ย เลิ ศ  ในฐานะอดี ต                      

ข้าราชการครู และปัจจุบันได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ รายละเอียดต่างๆ ขอเชิญคุณครูสุภาภรณ์ 
หนูเทศ ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ ชี้แจงรายละเอียดให้           
ทุกท่านได้รับทราบค่ะ ขอเชิญค่ะ 

นางสาวสุภาภรณ์  หนูเทศ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ครู คศ.2 ศพด.ทต.เอราวัณ ดิฉันนางสาวสุภาภรณ์  หนูเทศ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ ในความ

ต้องการให้ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นั้น เนื่องจากอยู่ในเกณฑ์การประเมินของ 
       สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ          

สมศ. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งของ 
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  ประเทศไทย ทั้ ง ในระดับการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  ด้ านการอาชี วศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกแห่งต้องมีรั้วที่ได้มาตรฐาน มีสัดส่วนที่
เหมาะสม ปัจจุบันรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เดิม) มีความสวยงาม แต่ไม่ได้มาตรฐาน  
ไม่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เนื่องจากว่าติดถนนใหญ่ และไม่มีทางเท้าสำหรับให้ผู้ปกครองเดินรับ-ส่งเด็กนักเรียน 
ซึ่งจะมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สัญจรเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลฯ ตลอดเวลา 
อาจเกิดอันตรายได้ ในเรื่องของเกณฑ์การประเมินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นั้น        
ต้องประเมินศูนย์มาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ซึ่งตรงกับด้านที่ 1  ด้านบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความ
ปลอดภัย  เป็นเรื่องของโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
ให้ปลอดภัย  ผู้ปกครองนอกจากต้องการความรู้ ให้ เด็กเล็กแล้ว  ยังต้องการ           
ความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กด้วย เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน จึงอยากให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาในเรื่องนี้ค่ะ  

นางเสาวรีย์ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ ขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะ การปลอดภัยของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ 
ปธ.คกก.ศพด.ทต.เอราวัณ  รั้วปัจจุบันได้แค่สวยงาม แต่ไม่มั่นคง ปลอดภัย จึงไม่อยากให้มองข้ามในเรื่องนี้           

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นด่านแรกในการเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณ         
เพราะอยู่ติดถนนใหญ่ จึงอยากให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาในเรื่องนี้ ขอบคุณค่ะ 

นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส รั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เดิม) กระผมมองว่าไม่ปลอดภัยครับ ประกอบกับ 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลตำบลเอราวัณได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้วย กระผมจึงมองว่าควรเปลี่ยนแปลงรั้วใหม่ให้ได้
มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย  

นายวีระพล  เนตรสุวรรณ รั้วใหม่ล้อมจนถึงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เดิม) ใช่หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
จ.ส.ท.สุรัชต์ วัชระนภาพงศ์ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ 
รก.ปลัดเทศบาลฯ  ก่อสร้างเป็นลักษณะขุดหลุมตอม่อและเทคาน สูงจากระดับพ้ืนดินเดิมขนาด 1.10 

เมตร แต่ตามแบบแปลนคือขนาด 0.85 เมตร เนื่องจากก่ออิฐฉาบจากบนหลังคานเท
ไปด้านหลังขนาด 15 เซนติเมตร รวมกับระดับพื้นดินเดิมจึงเป็นขนาดสูง 1.10 เมตร 
บริเวณด้านบนขนาด 70 เซนติเมตร และไม่ให้เป็นการทึบเกินไปจึงทำเป็นรั้วสแตน
เลสโดยรอบ โดยแบ่งออกเป็นช่วงๆ ช่วงละ 3 เมตร ล้อมรั้วจนถึงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ (เดิม) สิ้นสุดอาคารเรือนเพาะชำ ส่วนป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีขนาด
กว้าง 3 เมตร มีอักษรภาษาไทยชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ และ
ภาษาอังกฤษ ตรงกลางเป็นโลโก้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  วัสดุทำจากแผ่นพลาสวูด 
(plastwood) ดูแลง่ายทนต่อแสงแดด ความร้อน และน้ำฝน ด้านหน้าทางเข้า-ออก 
เป็นประตูเหล็กเลื่อน ขนาดกว้าง 5 เมตร  

นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ไม่มีประตเูล็กสำหรับเด็กเล็กใช่หรือไม่ กระผมมองว่าควรมีประตูเล็กจะได้ไม่ต้อง 
ประธานสภาฯ  เลื่อนประตูใหญ่ เพราะว่าประตูใหญ่ไม่มีตัวคาดด้านบนอาจทำให้เกิดอันตราย 
นายสุอนันต์  เพียรเลิศ  รั้วติดตั้งด้านใดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 



19 

 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส อยู่ทางด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ 
นายสุอนันต์  เพียรเลิศ  คือต้องจอดรถไว้ทางด้านถนนใหญ่ และเดินเข้ามาส่งทางด้านหน้าหากอยู่ทางด้าน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กระผมกลัวว่ารถที่สัญจรไป-มาบริเวณนั้นอาจทำให้เกิด

  อันตรายหรือไม ่
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส กระผมมองว่าด้านนี้เหมาะสมท่ีสุดครับ หากเป็นด้านถนนใหญ่จะอันตรายกว่า  
นายกเทศมนตรีฯ 
นายสุอนันต์  เพียรเลิศ  หากว่ารั้วที่กำลังดำเนินการด้านที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอ จะสามารถทำให้ลึก 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ไปในพ้ืนที่อีกหน่อย จากบริเวณทางเท้าเข้าไปถึงบริเวณทางเดินและทำเป็นประตูเล็ก
    ระหว่างพื้นที่ท่ีล ึกเข้าไป โดยไม่ต้องข้องเก่ียวกับรั้วใหญ่จะดีหรือไม่ 
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ทำตามแบบรั้วบ้านพักอาศัย  
ประธานสภาฯ 
จ.ส.ท.สุรัชต์ วัชระนภาพงศ์ พ้ืนที่ไม่เพียงพอครับ เนื่องจากการวางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หลังใหม่นี้ด้วย 
รก.ปลัดเทศบาลฯ  จะวางอยู่แนวเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หลังเดิม  
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ เมื่อก่อนหากผู้ปกครองนำบุตร-หลานมาส่งโดยรถจักรยานยนต์ จะจอดบริเวณ
ประธานสภาฯ   ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังนั้นจึงต้องปรับหน้าถนนเดิมใช่หรือไม่ 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส ใช่ครับ ต้องปรับหน้าถนนและต่อไปจะต้องบังคับจอดในที่จอดรถที่ทางเทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรีฯ   เอราวัณกำหนด โดยจอดบริเวณหน้าถนนใหญ่และเดินมาส่งเด็กนักเรียนตามทางเท้า  
    รวมไปถึงอนาคตต้องมีหลังคาบริเวณทางเดินรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งปัจจุบันติดปัญหา
    เรื่องพ้ืนที่จำกัด จึงทำให้ต้องบริหารจัดการแบบนี้ 
นายวีระพล เนตรสุวรรณ  มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีขอมติที่ประชุมญัตตินายก 
ประธานสภาฯ   เทศมนตรี เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี งบประมาณ 2566  
    โครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
    เอราวัณ เป็นเงิน เป็นเงิน  360,000.-  บาท  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  เห็นด้วย 10 เสียง ไม่ เห็นด้วย – ไม่มี                

งดออกเสียง 1 เสียง  
นางสาวนฤมล  สนใจ สรุปมติที่ประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบญัตติ นายกเทศมนตรี เรื่อง   
เลขานุการสภาฯ   ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้ว 
    คสล. พร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเอราวัณ เป็นเงิน  360,000.-  
    บาท  เห็นด้วย 10 เสียง  ไมเ่ห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง 1  เสียง  
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   4.2 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยสามัญ 
  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567    

นายวีระพล เนตรสุวรรณ  ขอเรียนเชิญ เลขานุการชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ   ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
นางสาวนฤมล สนใจ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)               
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ สรุปสาระสำคัญได้ว่า " ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ  

4 สมัย สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ให้สภา
เทศบาล กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด " ประกอบกับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ สรุปสาระสำคัญได้ว่า  
" เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น   นำปรึกษาในที่ประชุม
เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ สำหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุม
สมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน 
กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมี
กำหนดกี่วัน การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด  

นายวีระพล เนตรสุวรรณ  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ   เสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖6 เริ่มเมื่อใดและกำหนดกี่วัน            

ขอเชิญครับ 
นางสมนึก  ปัญญะ  ดิฉัน นางสมนึก  ปัญญะ สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2   1. สมัยแรก ประจำปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2566 

 เป็นต้นไป มีกำหนด   30  วัน 
     2. สมัยสามัญ สมัยที่สอง  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕66 เป็นต้นไป   

มีกำหนด   30  วัน             
3. สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕66  เป็นต้นไป                      

มีกำหนด   30  วัน             
4. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2566  เป็นต้นไป                            

มีกำหนด  30  วัน  
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาฯ 
นายสุอนันต์ เพียรเลิศ  กระผม นายสุอนันต์ เพียรเลิศ สมาชิกสภาฯเขต 1 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายทรงศักดิ์ แดงสุวรรณ์ กระผมนายทรงศักดิ์  แดงสุวรรณ์ สมาชิกสภาฯเขต 2 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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นายวีระพล  เนตรสุวรรณ มีท่านใดจะเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖6 เป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาฯ   หรือไม่   หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนรับรอง  เห็นด้วย 10 เสียง             
    ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง 1  เสียง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖6 
    ดังนี้ 

- สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  
2566  เป็นต้นไป มีกำหนด   30  วัน 

     - สมัยสามัญ สมัยที่สอง  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕66 เป็นต้นไป   
มีกำหนด   30  วัน             

 - สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕66  เป็นต้นไป                      
มีกำหนด   30  วัน             

 - สมัยสามัญ สมัยที่สี่ เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  2566  เป็นต้นไป                            
มีกำหนด  30  วัน  

นายวีระพล  เนตรสุวรรณ การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป คือปี ๒๕๖7 ขอเชิญ
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเสนอ เชิญครับ 
นายอนันต์  บัวลอย  กระผม นายอนันต์  บัวลอย สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอ วันเริ่มสมัยประชุม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  สามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕67  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕67 เป็นต้นไป    
นายวีระพล  เนตรสุวรรณ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาฯ 
นายสุอนันต์ เพียรเลิศ  กระผม นายสุอนันต์ เพียรเลิศ สมาชิกสภาฯเขต 1 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นางวิไล เลิศวนาวิทย์  ดิฉัน นางวิไล เลิศวนาวิทย์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายวีระพล เนตรสุวรรณ  มีท่านใดจะการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ปี ๒๕๖7              
ประธานสภาฯ   เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนรับรอง เห็นด้วย 10 เสียง             
    ไมเ่ห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง 1  เสียง ให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
    ของปีถัดไปปี 2๕๖7 ในวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2567 เป็นต้นไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ 
นายวีระพล เนตรสุวรรณ  มีท่านใดจะเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
นายสุอนันต์  เพียรเลิศ  เนื่องจากมีการสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หลังใหม่ จำนวน 1,853,700  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  บาท และมีการจัดทำรั้วศูนย์พัฒนาฯเด็กเล็กฯ ด้วย โดยทางกรมส่งเสริมการปกครอง  
  ท้องถิ่นได้สนับสนุนเฉพาะเงินงบประมาณของอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ส่วนประกอบอ่ืนๆ จึงต้องนำเสนอสภาเทศบาลฯเพ่ือพิจารณา กระผมมองว่าอนาคต
ควรจะเพ่ิมเติม เช่น เครื่องปรับอากาศ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV การติดตั้ง
สัญญาณเตือนภัยการเกิดเหตุโดยการใช้เสียง รวมถึงอุปกรณ์การเรียนของเด็กเล็กฯ 

 
 



22 

นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส เทศบาลฯ จะดำเนินการบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
นายกเทศมนตรีฯ  2567 และจะต้องดูว่าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ หรือไม่หากไม่มีอาจต้องเพ่ิมเติม

แผนพัฒนาฯ ก่อน และบรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ เช่น เครื่องปรับอากาศ กล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV เครื่องฟอกอากาศ พัดลมเพดาน ครุภัณฑ์ที่ไม่ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม เนื่องจากมิใช่เรื่องเร่งด่วนเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บางที่ไม่มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ส่ วน อุปกรณ์ การเรียนของเด็ก เล็กฯ ทางกรมส่ งเสริมฯ               
มีงบประมาณสนับสนุนอยู่แล้วครับ 

นายสุริยา หอมชื่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ           
รองประธานสภาฯ จะดำเนินการก่อสร้างเมื่อใด 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส รอจัดทำสัญญาทั้ง 2 โครงการครับ ทางเทศบาลฯ จะทยอยดำเนินการเนื่องจาก 
นายกเทศมนตรีฯ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ขณะนี้ดำเนินการโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV System) ชุมชนตลาดสดฯ ของงบอุดหนุนเฉพาะกิจเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไป
คือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ 
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณทางเข้า
สำนักงานเทศบาลฯ  ต่อด้วยโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2566 คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอนาฬิกา บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ 
และติดตั้งป้ายแสดงผลอิเล็กทรอนิคส์ (LED)      

นายสุอนันต์  เพียรเลิศ  เมื่อปีงบประมาณ 2565 จากการขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯ เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาด 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  เงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ และโครงการก่อสร้าง           
    รางระบายน้ำฯ โดยจะต้องดำเนินการภายใน 1 ปีงบประมาณไม่ทราบว่าดำเนินการ
    ทำสัญญาเพ่ือก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหรือยัง กลัวว่าหากไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้จะเป็น          
    อันพับไป 
นางสาวอารยา สวัสดิ์ดรงค์ ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลเอราวัณได้ดำเนินการประกาศโครงการติดตั้งระบบกล้อง 
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ชุมชนตลาดสดฯ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการ       

ขายซอง และเมื่อจัดทำสัญญาแล้ว จึงจะดำเนินการโครงการต่อไปคือโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ  

นายสุอนันต์  เพียรเลิศ  เนื่องจากว่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ และโครงการก่อสร้างราง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ระบายน้ำฯ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 

2565 ดังนั้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จหรือ
ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน เพราะหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันงบประมาณนี้เป็นอันพับไป 
กระผมมองว่าอยากให้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนจะดีกว่า 

นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส ได้ครับ ทางเทศบาลตำบลเอราวัณก็ได้วางแผนการดำเนินการโครงการไว้เรียบร้อย 
นายกเทศมนตรีฯ แล้วครับ  
นายวีระพล เนตรสุวรรณ  ขอขอบคุณท่านสุอนันต์ เพียรเลิศ มากครับที่ช่วยติดตามการจัดทำโครงการต่างๆ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส กระผมขอความคิดเห็นทุกท่านเรื่องมณฑปพระสารีริกธาตุ ซึ่งปัจจุบันเกิดการชำรุด 
นายกเทศมนตรีฯ ทรุดโทรม ต้นเสาเอียง กระจกแอ่นมีรอยร้าว ต่อไปอาจเกิดอันตรายหรืออาจเกิด         

การทรุดตัวลงมาได้ครับ 
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นายสุอนันต์  เพียรเลิศ  ที่ต้นเสาทรุดใช่ปูนหรือไม่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส เป็นไม้ทั้งหมดครับ โครงสร้างเริ่มผุพัง เบื้องต้นได้ปรึกษาทางชุมชนและนักพัฒนา 
นายกเทศมนตรีฯ ชุมชนแล้วว่าควรจะดำเนินการกันอย่างไร และนำเสนอสภาเทศบาลฯ เพ่ือจะรื้อถอน

หรือมีความคิดเห็นว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อ 
นายวีระพล เนตรสุวรรณ มีกำหนดเวลาในการรื้อถอนหรือไม่ คือจะต้องผ่านไปกี่ปีจึงรื้อถอนได้ ส่วนรื้อถอนแล้ว 
ประธานสภาฯ จะก่อสร้างที่เดิมหรือเปลี่ยนสถานที่ 
จ.ส.ท.สุรัชต์ วัชรนภาพงศ์ ได้ครับ เนื่องจากเกิน 2 ปีแล้ว  
รก.ปลัดเทศบาลฯ 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส หากรื้อถอนแล้วจะก่อสร้างที่เดิมหรือเปลี่ยนสถานที่นั้น กระผมจะขอปรึกษาหารือ 
นายกเทศมนตรีฯ ท่านเจ้าอาวาสวัดเขื่อนศรีนครินทร์ก่อนครับ และจะดำเนินการอย่างไรบ้าง จะแจ้งให้

สภาเทศบาลฯ ทราบอีกครั้ง ส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่เคยประดิษฐานปัจจุบันไม่มี
แล้วครับ เหลือเพียงตัวมณฑป กระผมมองว่าพระบรมสารีริกธาตุควรจะประดิษฐานที่
วัด เพราะหากมีการดูแลและมีพระสวดบทสวดเป็นประจำ พระบรมสารีริกธาตุจะ 
งอกเงยเพิ่มขึ้น จึงขอความคิดเห็นทุกท่านว่าควรจะดำเนินการอย่างไร 

นายสุอนันต์  เพียรเลิศ  กระผมมีความคิดเห็นว่าควรมีการประชุมทั้ง 4 ชุมชน เพราะเรื่องนี้เกิดข้ึนได้ส่วน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 หนึ่งเพราะชุมชน การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ควรฟังความคิดเห็นจากชุมชน

ด้วย หากชุมชนเห็นด้วยก็ดำเนินการ หากนำไปประดิษฐานที่วัดแล้ว ตัวศาลาหรือตัว
มณฑปนี้ยังต้องมีอยู่อีกหรือไม่ หากต้องการให้มีอยู่ก็ควรจะซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้    
ดีขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์อื่นต่อไป  

นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส ได้ครับ กระผมจะจัดประชุมกับชุมชนทั้ง 4 ชุมชน และจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกั้นเขตไว้ 
นายกเทศมนตรีฯ เพ่ือความปลอดภัย ส่วนเอกสารมีอะไรบ้างนั้น เดี๋ยวต้องดูอีกครั้งเพ่ือดำเนินการ        

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
นายอนันต์ บัวลอย งบการก่อสร้างใช่ของเทศบาลฯ หรือไม่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส ไม่ใช่ครับ เป็นงบประมาณของไทยเข้มแข็ง เมื่อปี 2552 งบประมาณ 1,200,000 

บาท 
นายกเทศมนตรีฯ แตไ่ด้โอนเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว กระผมจะเร่งรัดตามกระบวนการ 
นายวีระพล เนตรสุวรรณ มีท่านใดจะเสนอเรื่องเข้าท่ีประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
นางสาวพัทยา แดงสุวรรณ ห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยากให้ปิดปรับปรุง  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส ได้ครับ จะดำเนินการให้ อนาคตจะทำให้อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลง 
นายกเทศมนตรีฯ เป็นอาคารโล่ง  ไม่มีรั้วกั้น เพ่ือทำเป็นสถานที่รอรถโดยสารประจำทาง และมีบอร์ด

ประชาสัมพันธ์เพ่ือประชาสัมพันธ์เรื่องสำคัญต่างๆ รวมถึงแสดงผลงานของเด็กๆใน
ชุมชนหรือโรงเรียนด้วย 
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นายสุอนันต์  เพียรเลิศ  จากการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะเปียก รวมถึงการจัดการขยะ ทางวิทยากรได้มี 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ข้อมูลที่จัดทำเป็นสไลด์ให้ความรู้ กระผมมีความเห็นว่าให้นำข้อมูลดังกล่าวมาไว้ใน 

website ของเทศบาลฯ เพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทั่วไปด้วย  
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส ได้ครับ จะลองประสานงานและนำมาเผยแพร่ครับ กระผมได้เข้าประชุมเรื่องการ 
นายกเทศมนตรีฯ จัดการขยะมาแล้ว มองว่าการจัดทำขยะเปียกในพ้ืนที่ชุมชนเขตเทศบาลฯ นี้จัดทำ   

ได้ยาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เป็นคอนกรีตเป็นเหมือนชุมชนเมือง ไม่เหมือนชุมชนอ่ืนที่
เป็นเหมือนชุมชนที่มีพ้ืนที่ไร่ พ้ืนที่สวน  

นางณัฐวิมล วิเศษสิงห์ หลังคาตลาดสดเทศบาลฯ ฉนวนกันร้อนขณะนี้ลอกและล่วงลงมาร้านค้า ทางเทศบาล 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 จะดำเนินการอย่างไร 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส เบื้องต้นกระผมให้เจ้าหน้าที่ลอกฉนวนกันร้อนท่ีลอกแล้วออกก่อน เนื่องจากฉนวนที่ 
นายกเทศมนตรีฯ เป็นโพรงนกจะเข้าไปทำรัง ทำให้เศษฉนวนกันร้อนล่วงลงมา หากจะแก้เรื่องความ

ร้อนขอเสนอให้แก้เรื่องหลังคาหรือปล่องระบายความร้อนดีกว่าครับ และอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ทำให้ฉนวนกันร้อนลอกและล่วงลงมาคือไอร้อนจากเตาและน้ำมันจากการ
ประกอบอาหารหรือการปิ้ง ย่างขึ้นไปสะสม 

นายทรงศักดิ์ แดงสุวรรณ์ เรื่องรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาลฯ ทางเทศบาลฯดำเนินการอย่างไรบ้าง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส รางระบายน้ำตลาดสดเทศบาลฯ ขณะนี้ไม่มีแผนในการดำเนินการเนื่องจากหากจะ 
นายกเทศมนตรีฯ ดำเนินการต้องดำเนินการทั้งระบบ ตอนนี้ทำได้เพียงเข้าไปฉีดล้างร่องระบายน้ำ

เท่านั้น หากทำรางระบายน้ำก่อนต่อไปหากก่อสร้างตลาดสดเทศบาลฯใหม่จะทำให้
รางระบายน้ำมีระดับที่ไม่เท่ากัน ส่วนหนึ่งน้ำที่ไม่สามารถระบายได้ก็เนื่องจากเกิด
ไขมันสะสมด้วยครับ หากทำเป็นสแตนเลสไขมันอาจไม่เกิดการสะสม 

นายทรงศักดิ์ แดงสุวรรณ์ เพ่ิมเติมร่องระบายน้ำที่อยู่หลังบริเวณบ้านคุณอโนทัย อุดมศิลป์ เป็นอย่างไรบ้างครับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส กระผมได้เข้าไปดูแล้วครับ หลายๆท่านมีความคิดเห็นให้ตัดท่อผ่านถนน แต่กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ มองว่าต้องดำเนินการที่ตลาดสดเทศบาลฯ ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะไม่เช่นนั้นขยะก็

จะมาสะสมที่ตลาดสดเทศบาลฯ เพราะบริเวณตลาดสดเทศบาลฯ ก็ยังประสบปัญหา
นี้อยู่ ในทุกอาทิตย์ทางเทศบาลฯได้เข้าไปดำเนินการฉีดล้างร่องระบายน้ำอยู่แล้ว        
ทุกสามเดือนจะเข้าไปดำเนินการขูดไขมันที่สะสม เมื่ออดีตมีการติดตั้งถังดักไขมัน 
และให้ร้านค้าดักเศษอาหารก่อนการทิ้งลงท่อระบายน้ำ แต่ไม่สำเร็จ  หากปล่อยไว้
แบบนี้จะทำให้เกิดการเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น อย่างไรก็ตามกระผมจะช่วยเร่งรัดจัดการ 
แก้ไขให้ครับ 

นายสุอนันต์  เพียรเลิศ  เรื่องท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนตลาดสดฯ อดีตมีการเว้นช่วงรั้วของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 แห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์กับตัวอาคารห้องแถว ปัจจุบันต่อเติมติดรั้วฯ ซึ่ง

ต่อไปจะดำเนินการจัดทำท่อระบายน้ำด้านนอกมิได้    
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส ปัญหาที่กระผมเจอคือบริเวณร้านเงินหล่นทับ อดีตเป็นธนาคารออมสินซึ่งกลัวว่า 
นายกเทศมนตรีฯ จะมีมิจฉาชีพมุดเข้าบริเวณท่อระบายน้ำ จึงมีการปิดไม่ให้สามารถเข้าไปได้ โดยมี      

รูระบายเล็กน้อย ปัจจุบันมีการเจาะเพ่ือดำเนินการเรื่องท่อระบายน้ำใหม่โดยการขอ
อนุญาตร้านเงินหล่นทับ ไม่เช่นนั้นจะทำให้เศษขยะ อาหารอุดตันทำให้มีน้ำเอ่อ 
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นายทรงศักดิ์ แดงสุวรรณ์ อีกหนึ่งเรื่องครับ ถนนเส้นบ้านคุณเสงี่ยม สีนิล หน้าห้องน้ำสาธารณะ จะมีชุมชนนำ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 สุนัขมาอุจจาระบริเวณนั้น จะมีวิธีป้องกันและแก้ไขอย่างไร เพราะกระผมมองว่า

ขับถ่ายไม่เป็นที่ สกปรก ส่งกลิ่นเหม็น 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส ได้แจ้งชุมชนแล้ว หากนำสุนัขมาอุจจาระบริเวณทางเท้าทำให้ไม่น่ามอง สกปรก 
นายกเทศมนตรีฯ  มีกลิ่นเหม็น ต่อไปจะหาระเบียบหรือข้อบังคับมาควบคุม และปิดประกาศเพ่ือความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย หากไม่ดำเนินการการตามระเบียบ หรือข้อบังคับ อาจมีโทษ
ปรับ 

นายทรงศักดิ์ แดงสุวรรณ์ เห็นด้วยครับ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และภาพลักษณ์ท่ีสวยงาม 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส ขอแจ้งเรื่องต้นหางนกยูง บริเวณบ้านจามจุรี ขณะนี้อุปกรณ์ของเทศบาลฯ ชำรุดอยู่ 
นายกเทศมนตรีฯ หากดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จะเข้าไปดำเนินการตัดแต่งให้ รวมทั้งเครื่อง

ออกกำลังกายกำลังดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ครับ 
นายวีระพล เนตรสุวรรณ มีอีกหนึ่งเรื่อง ทราบว่าประธานชุมชนบ้านเอราวัณลาออกใช่หรือไม่ หากว่าลาออก 
ประธานสภาฯ จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป 
นายกิตธิสิทธิ์  ทุมมาส ทางท่านประธานชุมชนบ้านเอราวัณ และคณะกรรมการอีก 1 ท่าน ได้แจ้งมาทาง 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลฯแล้วครับว่าจะขอลาออก แต่ยังไม่เห็นหนังสือขอลาออก หากได้รับเป็น

หนังสือแล้วขั้นตอนคือต้องเลือกตั้งใหม่ โดยให้จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่
ประชุม และให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแสดงความ
สมัครใจไว้เป็นหนังสือ 

นายวีระพล เนตรสุวรรณ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมอีก กระผม 
ประธานสภาฯ   ขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ในวันนี้ ขอผู้ 

รับรอง 2 ท่านครับ 
  ผู้รับรอง 1. นางณัฐวิมล  วิเศษสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ เขต 1          

      2. นายธีรศักดิ์  นุชนารถ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ เขต 2         
 
 
ปิดการประชุม   เวลา 14.40  น. 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)         ธนัยนันท์  วิเศษสิงห์ ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสาวธนัยนันท์  วิเศษสิงห์)           
                ผูช้่วยนักประชาสัมพันธ์ 
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      (ลงชื่อ)               นฤมล  สนใจ  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                               (นางสาวนฤมล  สนใจ)           

       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ 
       
   

  วันนี้  คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ประจำปี 25๖6  ประชุมเมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2566  เห็นว่าถูกต้อง   
 
 
  
                                    (ลงชื่อ)   อนันต์  บัวลอย   ประธานกรรมการ 
               (นายอนันต์  บัวลอย) 
                        
 
 
        (ลงชื่อ) สุอนันต์  เพียรเลิศ     กรรมการ 
                                                 (นายสุอนันต์  เพียรเลิศ) 
  
 
 
                                (ลงชื่อ)         วารีย์  เอี่ยมสะอาด   กรรมการ 
           (นางวารีย์  เอ่ียมสะอาด) 
 
 
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
2566  ประชุมเมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2566  แล้ว เมื่อวันที่ ....................................... 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)         วีระพล  เนตรสุวรรณ      ประธานสภาเทศบาลตำบลเอราวัณ 
               (นายวีระพล  เนตรสุวรรณ)  


